

สรุปข่าวแม่ฟ้าหลวง

มฟล.เปิดหลักสูตร “ธุรกิจการบิน” รองรับตลาดธุรกิจการบินที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.) เปิดหลักสูตรใหม่ “การจัดการธุรกิจการบิน” (Aviation Business Management) เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านธุรกิจการบินที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเป็นหลักสูตรนานาชาติที่มีเป้าหมายให้นักศึกษาที่จบการศึกษาออกไปมีความรอบรู้ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบินทุกสาขา ทั้งภาคพื้นดินและบนอากาศ โดยเน้นให้ผู้จบการศึกษามีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานในทุกด้าน เช่น บุคลิกภาพ ความรู้ภาษาต่างประเทศ และมีความพร้อมเข้าสู่อาชีพธุรกิจการบินทันที โดยการเรียนการสอนจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักและภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. กล่าวว่า ขณะนี้ธุรกิจการบินของโลก ของภูมิภาคและของประเทศไทย มีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วมาก ดังจะเห็นได้จากจำนวนผู้โดยสารและสินค้าที่ขนส่งทางอากาศมีปริมาณสูงขึ้นมา แต่แต่ละประเทศมีการขยายตัวและซื้อเครื่องบินใหม่ในจำนวนที่น่าประหลาดใจ เช่น ประเทศจีนจะเพิ่มสายการบินในประเทศอีก 50 สาย และสั่งซื้อเครื่องบินเพิ่มอีก 1,000 ลำ การบินไทยก็มีแผนจะเพิ่มเครื่องบินอีก 15 ลำ สายการบินเพื่อนบ้าน เช่น สิงคโปร์และมาเลเซีย รวมทั้งสายการบินของประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางก็มีอัตราการเติบโตที่สูงมาก ดังนั้น ปัญหาที่ตามมาคือ การขาดแคลนบุคลากรในธุรกิจการบินที่จะมีความต้องการในอีก 3 ปีข้างหน้าอีกนับหมื่นคน

เห็นความต้องการกำลังคนด้านนี้จึงได้ดำเนินการเปิดหลักสูตร “การจัดการธุรกิจการบิน” ขึ้นในปีการศึกษา 2551 โดยรับรุ่นแรกเพียง 70 คน เป็นหลักสูตร 4 ปี โดยจะเน้นการสร้างนักศึกษาให้มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้กับธุรกิจการบินทั่วโลก ทั้งภาคพื้นดินและบนอากาศ ซึ่งธุรกิจนี้มีมูลค่ากว่าหลายหมื่นล้านบาท และขณะนี้สายการบินต่างๆ จากหลายประเทศก็เปิดโอกาสให้คนไทยเข้าไปทำงานเป็นจำนวนมาก ดังนั้น หากได้มีการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและเน้นคุณภาพก็จะสร้างงานได้มากและจะเป็นโอกาสดีของนักศึกษาไทย

มฟล. ระดมสมองปั้นสุดยอดบัณฑิตป้อนตลาด

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จับมือเครือข่ายผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย ร่วมระดมสมองเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาออกป้อนสู่ตลาดแรงงาน ด้านอธิการบดีชี้ต้องมุ่งพัฒนาคุณสมบัติพื้นฐานของบัณฑิตเป็นสำคัญ แยกจัดประชุมต่อยอดระดับประเทศ

โดยการนี้ รศ. ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. ได้เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ โดยมีรองอธิการบดี และคณบดีของแต่ละ

สำนักวิชา ได้มาร่วมระดมสมองร่วมกับเครือข่ายผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย จากหลายๆหน่วยงาน เช่น สำนักงานท่องเที่ยวภาคเหนือเขต 2, พาณิชยจังหวัดเชียงราย, สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย, วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษาของ มฟล. ให้มีศักยภาพในการตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการอย่างแท้จริง และสามารถสร้างความได้เปรียบในการหางานที่ต้องแข่งขันกับบุคคลทั่วไปได้

สำหรับเรื่องสำคัญที่การประชุมระดมสมองในครั้งนี้มีข้อเสนอแนะต่างๆ จากทั้งสองฝ่าย โดยเครือข่ายผู้ประกอบการมีความคิดเห็นพ้องต้องกันว่า บัณฑิตของ มฟล. ที่จบไปและเข้าไปทำงานกับหน่วยงานต่างๆ หรือ นักศึกษาฝึกงาน ล้วนแล้วแต่มีความโดดเด่นด้านภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี เหนือกว่าสถาบันอื่นๆ ซึ่งสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นควรจะเป็นเรื่องความรู้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นมารยาทสังคม การรู้จักกาลเทศะ ซึ่งถ้านักศึกษามีด้วยแล้วจะสามารถเป็นแรงงานที่มีคุณภาพของสังคมได้อย่างสมบูรณ์

ขณะเดียวกัน รศ. ดร. วันชัย ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งที่ตั้งทาง มฟล. จำเป็นต้องให้กับนักศึกษาก็คือ การหาจุดพื้นฐานและความเข้าใจพื้นฐาน เพื่อที่จะให้นักศึกษาที่จบไปสามารถปรับตัวเข้ากับที่ทำงานได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกันนั้นยังแถมท้ายด้วยว่า การระดมสมองครั้งนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มเล็กๆ เพื่อหาหนทางพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คาดว่าในอนาคตอันใกล้นี้ทาง มฟล. จะมีการจัดระดมสมองระดับประเทศขึ้นอย่างแน่นอน

มฟล.เปิดหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.) เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เพื่อผลิตบุคลากรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพในระดับสากล โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อรองรับกับความต้องการบุคลากรในสาขานี้ เน้นหนักทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ หลักสูตร 1 ปีการศึกษา จบแล้วได้รับประกอบวิชาชีพ รับรองจากสภาการพยาบาล เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. เปิดเผยว่า การจะให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนได้ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีบุคลากรในทีมที่มีคุณภาพและจำนวนเพียงพอ และในปัจจุบันพยาบาลวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่สำคัญในการให้บริการพยาบาลแก่ประชาชนยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาคือการจัดการกำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์อย่างเหมาะสมและเพียงพอ

ซึ่งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. มีศักยภาพและความพร้อมในการผลิตบุคลากรในสาขาดังกล่าว จึงได้มีการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2551 โดยมีระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร 1 ปีการศึกษา โดยผู้สมัครต้องคุณสมบัติดังนี้ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และมีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมหรือปฏิบัติงาน นอกจากนี้การเรียนที่ มฟล. ยังจะได้รับใบประกอบวิชาชีพ ที่รับรองจากสภาการพยาบาลอีกด้วย

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษา หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล สามารถสมัครได้ที่ ส่วนรับนักศึกษา โทรศัพท์ 0-5391-6103-4 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โทรศัพท์ 0-5391-6869.